



# Công an Thái Bình trong công tác bảo vệ an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội

TRẦN VĂN VỆ

Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Giám đốc Sở Công an tỉnh Thái Bình

*Bảo đảm an ninh nông thôn là nhiệm vụ có tính chiến lược ở nước ta, đặc biệt đối với tỉnh nông nghiệp như Thái Bình. Từ thực tiễn những phức tạp về an ninh nông thôn xảy ra trên địa bàn Thái Bình trong những năm qua, đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến các chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chú trọng đến chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở để chủ động bảo đảm tốt an ninh nông thôn trong tình hình mới.*

Thái Bình là tỉnh đồng bằng, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Thái Bình đã đạt được những thành tựu đáng kể về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, nước sạch... đứng thứ nhất trong cả nước, tạo ra một diện mạo mới cho nông thôn Thái Bình, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Tuy vậy, do buông lỏng quản lý nên một bộ phận cán bộ ở cơ sở đã lợi dụng các kẽ hở của các chính sách quản lý

kinh tế, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, dẫn đến khiếu kiện đông người, lan tỏa ra trên diện rộng, bao trùm 264/285 xã, phường của tỉnh. Trong đó, 55 nơi đã trở thành "điểm nóng" về an ninh trật tự; xảy ra hàng trăm vụ gây rối trật tự công cộng, đốt phá trụ sở, đốt nhà, đập phá tài sản của cán bộ xã, nhà dân, vây ép, bắt giữ, đánh đập cán bộ, gây nên tình trạng rất căng thẳng.

Trước tình hình trên, được sự chỉ đạo của Trung ương, sự giúp đỡ của các bộ, ngành; các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ

việc. Lực lượng công an Thái Bình tăng cường trên 500 cán bộ trực tiếp xuống cơ sở thực hiện "3 cùng" với dân, làm công tác vận động quần chúng; nắm tình hình, tìm rõ nguyên nhân của từng nơi để đề xuất chủ trương, biện pháp giải quyết. Mặt khác, tập trung xử lý đối tượng lợi dụng khiếu kiện gây rối an ninh trật tự và những cán bộ cơ sở tham nhũng, tiêu cực. Trong 2 năm 1997, 1998 và 6 tháng đầu năm 1999, lực lượng công an đã khởi tố 78 vụ, 204 bị can là cán bộ tham nhũng, truy tố 173 bị can, 22 vụ và 152 bị can là đối tượng gây rối, có liên quan đến

khieu tố của nhân dân, bằng 70% số vụ trong 12 năm cộng lại. Đề xuất củng cố thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất, uy tín, từng bước lập lại trật tự, đưa tình hình địa phương dần trở lại ổn định, thúc đẩy mọi phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Thái Bình quy hoạch 11 khu công nghiệp với diện tích 1.958 ha; trong đó 6 khu công nghiệp phê duyệt quy hoạch chi tiết; 9 điểm công nghiệp làng nghề; trong đó 4 điểm đã có dự án đầu tư, 186 làng nghề và 24 làng nghề quy mô xã với hơn 157.000 lao động có việc làm thường xuyên. Do chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là việc mở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề, xã nghề; xây dựng các khu đô thị, nên một bộ phận nông dân không còn đất sản xuất, không có việc làm. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành phố năm 2007 chiếm 4%. Khu vực nông nghiệp và nông thôn, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động năm 2007 chỉ đạt 81%. Hằng năm, gần 1 vạn người thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định, phần lớn trong số này là thanh niên.

Từ đầu năm 2008 đến nay, chịu tác động, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, giá cả nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phân bón, giống, thức ăn chăn nuôi (đầu vào) liên tục tăng cao; thời tiết không thuận làm cho tình hình sản xuất -

kinh doanh không chỉ của các doanh nghiệp, mà đại bộ phận nông dân gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao. Việc xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện không đúng quy trình, không kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm từ các khu công nghiệp, làng nghề, khu đô thị, khu dân cư nhiều nơi đến mức báo động, gây bức xúc trong một bộ phận dân cư.

Tình hình trên có quan hệ trực tiếp đến an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội. Năm 2008 và 3 tháng đầu năm 2009, mặc dù số người đi khiếu kiện các cấp đã giảm 16,2% so với năm 2007, nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Đáng chú ý một số nơi đã tái phát "điểm nóng" như ở phường Tiên Phong (Thành phố Thái Bình), xã Thụy Hải (Thái Thụy), xã Vũ Quý (Kiến Xương), làng nghề xã Thái Phương (Hưng Hà)...

*Trong 2 năm 1997, 1998 và 6 tháng đầu năm 1999, lực lượng công an đã khởi tố 78 vụ, 204 bị can là cán bộ tham nhũng, truy tố 173 bị can, 22 vụ và 152 bị can là đối tượng gây rối, có liên quan đến khiếu tố của nhân dân, bằng 70% số vụ trong 12 năm cộng lại.*

xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, nơi thờ tự, là những vấn đề nhạy cảm, rất dễ bị các thế lực thù địch và bọn phản động cực đoan tôn giáo lợi dụng kích động làm phức tạp tình hình, gây ảnh hưởng xấu về chính trị.

Mặt khác, tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm tham nhũng, tội phạm hình sự, ma túy, các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Thiếu việc làm, không có thu nhập, đời sống khó khăn đã và đang là nguyên nhân và điều kiện của nhiều hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. Đã xuất hiện một số tội phạm mới như tội phạm về môi trường; lừa đảo người đi lao động nước ngoài. Tội phạm trong lứa tuổi thanh niên, vị thành niên còn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 70%). Đã xảy ra một số vụ phạm tội nguy hiểm do đối tượng trong lứa tuổi vị thành niên gây ra. Trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, v.v..

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Thái Bình chủ động nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc thu hồi đất phục vụ triển khai các dự án. Đây là khâu phức tạp nhất vì ở Thái Bình, đất là tư liệu sản xuất chính của người dân. Trên cơ sở nắm rõ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, những khó khăn về



việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp sau khi bị thu hồi đất, đã tích cực và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo định ra chính sách đền bù hợp lý, bảo đảm cả lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người lao động, quan tâm đến những vấn đề về dân sinh, bảo đảm cho người dân có cuộc sống ổn định sau khi đã giao lại đất cho Nhà nước. Mặt khác, nắm và tích cực tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về ô nhiễm môi trường phát sinh từ các doanh nghiệp, các làng nghề, hạn chế và làm giảm những bức xúc dẫn tới khiếu kiện, gây phức tạp về an ninh nông thôn.

Đối với những địa bàn được coi là "điểm nóng", đã vận dụng kinh nghiệm giải quyết điểm nóng của những năm cuối thập kỷ 90 trước đây, vừa phối hợp tích cực vận động quần chúng chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết hợp đồng bộ giữa kiên quyết đấu tranh xử lý các hành vi lợi dụng dân chủ gây rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật với xử lý các cán bộ tham nhũng vi phạm kinh tế, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân, bảo đảm sự công bằng của pháp luật, kiên quyết đề nghị thay thế những cán bộ kém phẩm chất, vi phạm đạo đức, pháp luật bằng những cán bộ có phẩm chất, năng lực, có uy tín trong quần chúng nhân dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng



Công an tỉnh Thái Bình thăm và tặng quà tổ quần chúng tự quản dân cư tổ 8 phường Trần Lãm. Ảnh: Tất Đăm

vững mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội và an ninh trật tự ở các cơ sở.

Trong công tác bảo đảm trật tự xã hội, đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp; đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm. Năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009, lực lượng công an liên tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tội phạm ma túy; tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, tập trung vào các đối tượng, địa bàn, tuyến trọng điểm; đấu tranh, triệt phá 53 ổ nhóm tội phạm, bắt 126 đối tượng truy nã, có 79 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Khám phá trên 75% các loại án, 100% trọng án; trên 300 vụ, 448 đối tượng về ma túy, từng

bước lập lại trật tự xã hội, không để hình thành các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các tệ nạn xã hội. Tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số. Những kết quả trên đã góp phần tích cực ổn định chính trị xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, chúng ta đã và đang gặp phải những trở ngại, khó khăn gay gắt, đặc biệt là cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang tác động lớn đến kinh tế - xã hội của nước ta. Đối với Thái Bình, tuy kinh tế - xã hội có bước phát triển mới nhưng vẫn còn là tỉnh nghèo. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Xác định vị trí



quan trọng của bảo đảm ổn định an ninh nông thôn và giữ gìn trật tự an toàn xã hội có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sắp tới, lực lượng công an Thái Bình sẽ tập trung thực hiện tốt mấy nội dung công tác cơ bản sau:

**Một là,** tích cực, chủ động hơn nữa công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp giải quyết triệt để, dứt điểm tranh chấp, khiếu kiện có liên quan đến an ninh nông thôn, những bức xúc của quần chúng liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là đất đai bị thu hồi xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, đền bù giải phóng mặt bằng; đất có thời gian do tôn giáo sử dụng, những vấn đề phát sinh về môi trường... Đồng thời, tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, làm rõ nguyên nhân các vụ tranh chấp, khiếu kiện. Đấu tranh xử lý kịp thời, nghiêm minh số đối tượng lợi dụng khiếu kiện, kích động quần chúng gây rối an ninh trật tự; số cán bộ có hành vi tham nhũng, vi phạm chính sách đất đai, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, không để tái diễn thành những "điểm nóng", kẻ địch có thể lợi dụng, chuyên hóa thành vấn đề chính trị phức tạp.

**Hai là,** tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Mặt trận Tổ

*Đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Thái Bình quy hoạch 11 khu công nghiệp với diện tích 1.958 ha; trong đó 6 khu công nghiệp phê duyệt quy hoạch chi tiết; 9 điểm công nghiệp làng nghề; trong đó 4 điểm đã có dự án đầu tư, 186 làng nghề và 24 làng nghề quy mô xã với hơn 157.000 lao động có việc làm thường xuyên.*

quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Gắn kết chặt chẽ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với nội dung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", để tạo chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, nhân dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội.

**Ba là,** tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân - nền tảng của sự ổn định chính trị xã hội. Với chức năng của mình, lực lượng công an Thái Bình sẽ chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ Đảng đề xuất đưa ra khỏi tổ chức đảng, chính quyền, những người không đủ năng lực, có hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm phẩm chất chính trị, vi phạm kỷ luật của Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Hệ thống chính trị

vững mạnh là yếu tố quyết định, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội ở Thái Bình.

**Bốn là,** tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, khắc phục tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, nhằm củng cố sự ổn định vững chắc tình hình an ninh nông thôn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**Năm là,** chú trọng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh nông thôn và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tình hình, nhiệm vụ mới, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phòng, ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. □